



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๗) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายลิขิต แก้วปีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล
ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ การประเมิน
๑	นางจันทนา มูลโคตร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ	ดีเด่น
๒	นายประกอบกิจ คำชนะ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ	ดีเด่น
๓	นางสาวจรรุวรรณ ไชยเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ดีเด่น
๔	นายชาคร สีคำพอก	หัวหน้าสำนักปลัด	ดีเด่น
๕	นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
๖	นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ้าย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ดีเด่น
๗	นายอนูชิต คำสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ดีเด่น
๘	นายปฏิภาศ จันทาสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ดีเด่น
๙	นางรำไพ ปะทะดี	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ดีเด่น
๑๐	นายจำรอง พิมพา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นางสาวสุปรียา ไชยพรม	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๒	นางสาวชิตชนก มหาวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๓	นางสาวเพ็ญสุภาภรณ์ รูปเหลี่ยม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๔	นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ดีเด่น
๑๕	นายสัมฤทธิ์ จันถาชัย	นายช่างโยธาอาวุโส	ดีเด่น
๑๖	นางสาวพรรณภัทร ไชยพรม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๗	นางเยาวเรศ จตุรัส	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ดีเด่น
๑๘	นายกิตติศักดิ์ ป่องทอง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๙	นางสาวนฤมล อินทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	ดีเด่น
๒๐	นายวันชัย ไชยกา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๑	นายเทพประพันธ์ มณีรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีเด่น



(นายลิขิต แก้วปีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ